



## คณะมนุษยศาสตร์กับการรับน้องอย่างสร้างสรรค์

ในฤดูกาลของการเปิดภาคเรียนที่ 1 ของแต่ละปีการศึกษาในมหาวิทยาลัยนั้น แน่นอนว่า นักเรียนที่เข้ามาเป็นนิสิตปี 1 หรือที่เราเรียกกันว่า “เฟรชชี” นั้น ล้วนแล้วแต่ต้องผ่านกิจกรรมรับน้องใหม่ ซึ่งถือเป็นกิจกรรมแรกๆของการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเลยทีเดียวที่ได้ SWU SHOW CASE ฉบับนี้ก็ได้มาพูดคุยกับถึงกิจกรรมรับน้องใหม่อย่างสร้างสรรค์ ของคณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาไทย ที่ได้นำเอาอัตลักษณ์นิสิต มศว เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างให้เกิดการปลูกฝังสิ่งดีงาม ให้กับเหล่าบรรดาเฟรชชีกันด้วย

ผศ.ดร.ภาณุพงศ์ อุดมศิลป์ อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาไทย

### กิจกรรมการรับน้องใหม่

กิจกรรมรับน้องถือเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์อย่างหนึ่ง ที่จะช่วยเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ทำให้ให้นิสิตได้รู้จักกันมากขึ้น เพราะถ้าไม่มีกิจกรรมนี้ นิสิตก็จะต่างคนต่างเรียนจะไม่ค่อยได้รู้จักกัน เวลารวมตัวทำงานของคณะ หรือภาควิชา ก็จะรวมตัวกันยาก แต่กิจกรรมนี้ทำให้เด็กได้มีความผูกพันกัน รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะในด้านการเรียนการสอน รุ่นพี่จะสามารถช่วยเหลือหรือให้คำปรึกษา รุ่นน้องได้ เช่น การเลือกรายวิชา การลงทะเบียน การทำรายงาน เพราะการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ส่วนใหญ่นิสิตจะต้องศึกษา ค้นคว้าด้วยตัวเอง ในบางส่วนอาจารย์ก็ไม่สามารถเข้าถึงได้กับนิสิตทุกคน เนื่องจากนิสิตจำนวนมาก แต่สำหรับนิสิตที่เป็นรุ่นพี่นั้นจะสามารถชี้แนะรุ่นน้องๆได้



### ค่ายรับน้องสร้างสรรค์สิงคโปร์

ในการไปดูแลนิสิตที่ไปทำกิจกรรมในครั้งนี้ เราไปกันในวันที่ 29 พย 57 ที่หาดเจ้าหลาว จังหวัดจันทบุรี ก็ได้มีการไปทำกิจกรรมจิตอาสาที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ภายใต้โครงการคุ้งกระเบนเทิดไถ้องครุฑชัย สร้างบ้านปลาร่วมกัน สานฝันทะเลงาม ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตกลุ่มนี้ก็เห็นว่า เป็นสิ่งที่ดี เพราะกิจกรรมรับน้องแบบนี้ เป็นกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เสริมสร้างอัตลักษณ์นิสิต โดยเฉพาะเรื่องของจิตอาสาเป็นหลัก ทั้งนี้ ดร.วิชชุกร ทองหล่อ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก และ ดร.วราณี อรรถนสาธิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ท่านก็เห็นด้วยว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เพราะท่านเองก็อยากจะทำให้ นิสิตคณะมนุษยศาสตร์ของเรามีอัตลักษณ์ด้านจิตสาธารณะมาเป็นอันดับต้นๆ นอกจากกิจกรรมจิตอาสาแล้ว ก็ยังมีการทำบุญตักบาตรในตอนเช้าที่ถือว่าการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของไทยอีกด้วย เพราะนิสิตน้อยคนนักที่จะได้มีโอกาสเข้าวัดทำบุญ ตื่นเช้ามากก็ต้องมาเรียนที่มหาวิทยาลัย โอกาสและเวลาจึงมีน้อย กิจกรรมนี้จึงเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อด้านนิสิตด้วย

### ความประทับใจในค่ายครั้งนี้

สิ่งที่รู้สึกประทับใจในนิสิตเอกภาษาไทยมากที่สุดคือ ความสามัคคีกันในเอก ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นน้อง หรือแม้กระทั่งนิสิตที่จบการศึกษาไปแล้วก็มาร่วมกิจกรรม สร้างสีสัน ความบันเทิงให้กับรุ่นน้องๆ อีกทั้งนิสิตแต่ละชั้นปีก็ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมกันเป็นอย่างดี บรรยากาศในค่ายมีแต่ความสุขสนุกสนาน และ

ยังแฝงไปด้วยประโยชน์อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดี ความรับผิดชอบต่างๆ อีกทั้งการออกไปทำกิจกรรมนอกรั้วมหาวิทยาลัยเช่นนี้สำคัญอย่างหนึ่งคือ การสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย ในการไปร่วมกิจกรรมจิตอาสาที่อ่าวคุ้งกระเบน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสามารถ ลอยฟ้า ท่านก็ชมเชยนิสิตกลุ่มนี้คือช่วยอย่างมากที่มาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาและการรับน้องที่สร้างสรรค์เช่นนี้ รวมไปถึงท่านเจ้าอาวาสวัดที่นิสิตได้ไปทำบุญตักบาตรนั้น ท่านเองก็บอกว่าตั้งแต่ท่านเป็นพระมาก็ยังไม่เคยเห็นนิสิตที่ไหนมาทำบุญตักบาตร เป็นกิจกรรมรับน้องใหม่ มีแต่มีตักถอง เขาแล้วกลับไปเท่านั้น ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นความประทับใจที่เกิดขึ้นในการออกค่ายครั้งนี้

